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บทคดัย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Research)  มีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1) วิเคราะห์องคป์ระกอบองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จงัหวดัยะลา  2) เพื่อศึกษาระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา  3) เพื่อเปรียบเทียบระดบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในบริบทของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลาระหว่างโรงเรียน ขนาดเล็ก  ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่   กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  650  คน  แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ที่ใชใ้นการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ  จ  านวน  260  คน  กลุ่มที่ 2   เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่ใช้
ในศึกษาระดบัและเปรียบเทียบระดบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม  จ  านวน  390  คน  กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน  หัวหน้าฝ่ายและครูผูส้อน 
เคร่ืองมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัยะลา  สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ สถิติทดสอบแบบ (F – test ) วเิคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One – Way ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ 
LSD (Least- Significant-Different) 

ผลการวจิยั  พบว่า   องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจงัหวดัยะลา  ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบ  ได้แก่  ด้านความรอบรู้แห่งตน  ด้านการเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นทีม  ดา้นการสร้างวิสัยทศัน์ร่วม  ดา้นแบบแผนความคิดอ่าน  และดา้นการคิดอยา่งเป็น
ระบบ  เป็นไปตามสมมติฐานที่ไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ  ส่วนระดบัความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลาภาพรวมและราย
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก  และผลการเปรียบเทียบระดับองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา ระหวา่งโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  มีระดบั
ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01  โดยโรงเรียนขนาด
กลางมีระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มากกวา่โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
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ABSTRACT 

 This study is aimed:  i) to conduct a factor  analysis  on  Learning  
Organization  of  Islamic  Private  School  in Yala  Province , ii) to examine the  perceived  
levels  of  Learning  Organization  of  Islamic  Private  School  in Yala  Province ,  and  iii) to  
compare  the  differences  of levels of Learning  Organization  of Islamic Private School  in 
Yala Province based  on school sizes. The samples which  consist of  650  school  personnel  
were  divided  in two  groups.  The first group out of whom  were  selected  for  exploratory  
analysis  consisted of 260 samples. The second group, comprising  390  samples, was used 
for a comparison of the differences of levels. They were administrators, head of academic 
affairs, head of human resources and teachers. The research instrument was the Assessment 
Scale of learning organization of Islamic private schools. Data wereanalyzed based on, 
percentage, mean, standard deviation, One – Way ANOVA, exploratory factor analysis, and 
LSD (Least- Significant-Different). 
 The findings  shows  that  Learning  Organization  of  Islamic  Private  
School  in Yala  Province is composed  of  five dimension  personal  namely mastery, mental  
bodel, building  shared vision , team learning, and system thinking . Learning  Organization  of  
Islamic  Private  School  in Yala  Province was as height level. The highest of mean scores was 
team learning.  A  comparison  of  the  samples’ opinions  on  the  learning  organization  in  the  
school  between  the  sizes  of  school  in  total  and  each  aspect,  was  significantly  different  
at  the level  of  .01 
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سلامي في ولية جال موضوع البحث  هيئة التعليم الأهلي الإ

 أأماري  أأميني  الباحثة

سلامي  التخصص دارة التعليم الإ  اإ

 هجرية 9341 الحا معىالعا م 

 الملخص

لى هذا البحث بحث    سلامي في ولية  ( تحليل عناصر9اكتشافي يهدف اإ هيئة التعليم الأهلي الإ

سلامي في ولية جال، 2 ، وجال توى هيئة التعليم الأهلي ( مقارنة مس  4و( دراسة مس توى هيئة التعليم الأهلي الإ

سلامي في ولية جال بين المدراس    من العينة مجموع تتكون. والمتوسطة الحجم والكبيرة الحجم الصغيرة الحجمالإ

لى المجشخصا   056   ة العينة لتحليل اكتشافي لعناصر الهيئة وتتكون منمجموعوهي  9موعتين: المجموعة موزعة اإ

سلامي في ولية  2شخصا، والمجموعة   206 وهي مجموعة العينة لدراسة ومقارنة مس توى هيئة التعليم الأهلي الإ

مدارس ورؤساء الأقسام والمدرسون. والأداة المس تخدمة شخصا. ومجموعة العينة هم مدراء ال  416 جال وتتكون من 

حصائيات المس   يم الأهليتقييم هيئة التعل البحث هي الأوراق الس تطلاعية ل في  سلامي في ولية جال. والإ تخدمة الإ

حصائي  في تحليل المعلومات هي ( One – Way ANOVAو التباين في التجاه الواحد )  (F – test) الختبار الإ

 .(Least- Significant-Differentوتحليل الفرق كزوجين عن طريق )

سلامي في ولية جال تتكون من وقد    عناصر  5أأظهرت نتائج البحث بأأن هيئة التعليم الأهلي الإ

ير وناحية بناء الرؤية المشتركة وناحية طريقة التفكير وناحية التفك  وناحية التعلم الجماعيوهي ناحية العلم الفردي 

ئة التعليم ن طريق الكتشاف. أأما مس توى هي طبقا للفرضية الناتجة من تحليل العناصر ع هذه النواحي المنهجي وتكون

سلامي في ولية جال في الوجه العام و الوجه الخاص يكون على مس توى جيد جدا.  ن هيئة وبالمقارنة بيالأهلي الإ

سلامي في ولية جال للمدارس الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم والكبيرة الحجم يكون مس توى  التعليم الأهلي الإ

حصائية عند مس توى .هيئة التعلي سلامي متباينا تباينا ذا دللة اإ حيث يكون مس توى هيئة التعليم  69م الأهلي الإ

 للمدارس المتوسطة الحجم أأعلى من مس توى هيئة التعليم للمدارس الصغيرة الحجم والكبيرة الحجم. 

 


